

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๓๔/พ.๒



ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การสำรวจเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ประสบอุทกภัย

เรียน ผู้อำนวยการ รพศ./รพท. ทุกแห่งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์

ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนและดีเปรสชันที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายจังหวัดเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังและมีสถานบริการหลายแห่งประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งมีอาจมี ความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่ปลอดภัย

ในการนี้กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้โรงพยาบาลของท่านได้ทำการสำรวจเตียง ร้อยละ ๑๐ พร้อมทั้งสำรวจเตียงผู้ป่วยหนัก เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งให้แจ้งจำนวนเตียงที่ท่านสำรวจ กลับมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในเวลา ๙.๐๐ น. ของทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณา ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เห่งจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๙๓, ๐๘๑ ๗๘๐ ๑๗๗๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๙๔, ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๔๐

mophflood@gmail.com

สรุปข้อสั่งการ การประชุม War Room กระทรวงสาธารณสุข
ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและปัญหาน้ำท่วม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน : นายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ประเด็นสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนโครงสร้างการดำเนินงาน War room กระทรวงสาธารณสุข		
๑.	จัดลำดับขั้นการสั่งการ ๓ ระดับ ๑. ระดับจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น IC ๒. ระดับเขต มี CEO เขต เป็น Commander ๓. รับกระทรวงมี IC คือ ปลัด / รองปลัดกระทรวง	
๒.	จัดทีมยุทธการและปฏิบัติการ โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย เป็น IC ตามลำดับ และจัดทีมดำเนินงาน ดังนี้ (รายละเอียดตามผังการดำเนินงานที่แนบท้าย) 1. ทีมด้านสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ (Public Information officer) 2. ทีมปฏิบัติการ (Operation Section chief) 2.1 ปฏิบัติการด้านการแพทย์ 2.2 ปฏิบัติการด้านการควบคุมโรค 2.3 ปฏิบัติการด้านสุขภาพจิต 2.4 ปฏิบัติการอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2.5 ปฏิบัติการสนับสนุนโรงพยาบาล 2.6 ปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทย 2.7 ปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	สำนักสารนิเทศ และทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
	3. ด้านข้อมูลและการวางแผน (Planning Section chief) 3.1 สถานการณ์ภัย 3.2 สถานการณ์โรค	พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ (หัวหน้าทีม) สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
	4. ด้านการเงินและงบประมาณ (Finance Section chief)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มคลัง และกลุ่มประกัน) สำนักบริหารกลางสาธารณสุข และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
	5. ด้านการสนับสนุน (Logistic Section chief)	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

รายละเอียดตามผังการดำเนินงาน

